

## ยินดีต้อนรับสู่บรีซสป่า (Welcome to Breeze Spa)

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบทำสปาเป็นชีวิตจิตใจ เป็นลูกค้ารายใหม่ หรือเพียงแค่ต้องการผ่อนคลาย และชาร์ตแบตให้ร่างกาย กระปรี้กระเปร่า เชิญมาสัมผัสกับสปา แนวใหม่ที่จะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแจ่มใส และสนุกสนานไปพร้อมๆกัน

บรีซสป่า เชื่อว่าความสุขคือหนึ่งในบุญแจ่มล้ำค่า สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เราจึงคิดค้น และนำเสนอทรีตเมนต์ที่ชั้นเลิศ เพื่อสร้างความสุขให้แก่คุณโดยเฉพาะ

เมนูสปาแต่ละหน้าเต็มไปด้วยรายการทรีตเมนต์สุดล้ำมากมายที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจจนอดยิ้มไม่ได้ อีกทั้งทีมงานของเราซึ่งพร้อมที่จะพูดคุยถึงรูปแบบทรีตเมนต์ที่ใช้สำหรับคุณอีกด้วย เลือกไม่ถูก? บอกเราคำเดียว แล้วเราจะจัดให้

บรีซสป่า — นำคุณสู่ชีวิตที่สดใสกว่าในแบบที่ไม่เคยเป็น!

## ข้อควรคำนึงในการเข้ารับบริการ (The Details)

### เมื่อมาถึง (Arrival)

เพราะเราเข้าใจถึงชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน - เราจึงอยากให้คุณมั่นใจว่าทรีตเมนต์ของคุณจะไม่ต้องเร่งรีบ เพียงกรุณามาก่อนเวลานัดหมาย 10 - 15 นาทีเท่านั้น

### การให้คำปรึกษา (Consultation)

ผู้จัดการ และพนักงานทุกคน ยินดีให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการเลือกทรีตเมนต์ที่ต่างๆ แก่คุณเสมอ เพียงเข้ามาคุยกับเรา กรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ เพื่อที่เราจะได้ช่วยคุณเลือกทรีตเมนต์ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

### เงื่อนไขทางสุขภาพ (Special Attention)

กรุณาแจ้งให้พนักงานของเราทราบ หากคุณกำลังตั้งครรภ์ มีภาวะความดันโลหิตสูงหรือต่ำ มีบาดแผล อาการผื่นคันใดๆ ในร่างกาย การแพ้ประเภทต่างๆ รวมถึงการผ่าตัดเสริมความงามทุกประเภท เพื่อทางเราจะได้ปรับการบริการให้เหมาะสมกับเงื่อนไขทางสุขภาพของคุณ ตามระเบียบการของกระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้ หญิงตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยง การรับบริการสปาบางประเภท อาทิ การกดจุด, ทรีตเมนต์ที่ใช้ความร้อนทุกประเภท เป็นต้น

### สิ่งของมีค่า (Valuables)

เพราะเราอยากให้คุณทิ้งความวุ่นวายไว้ข้างหลัง รวมถึงความวิตกกังวลต่อของมีค่าของคุณด้วย เราขอแนะนำให้เก็บเครื่องประดับต่างๆ เงินสด นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ หรือของมีค่าสุดรักไว้ในห้องพัก เพื่อความปลอดภัย และไร้กังวลของคุณ

### การแต่งกาย (Clothing)

ที่นี่คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องการแต่งกาย แคใส่ชุดสบายๆ มาก็คพอเพราะเราเตรียมทั้งเสื้อคลุม รองเท้าแตะแสนสบาย และกางเกงชั้นในแบบใช้แล้วทิ้ง ไว้ให้อย่างพร้อมสรรพภายในห้องทรีตเมนต์

### ลูกค้าเด็กเล็ก (Younger Guests)

เยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปีต้องมากับผู้ปกครอง และต้องลงชื่อผู้ดูแลในเอกสารยินยอมทำทรีตเมนต์ให้เรียบร้อย

### การรับประกันความสงบ (Ensuring Tranquillity)

เนื่องจากคุณและลูกค้าท่านอื่นๆต้องการความสงบในการเข้ารับบริการ เราจึงขอความร่วมมือให้ปิดโทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต รวมถึงห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสปา

### การยกเลิกนัด (Cancellation)

สิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเราจึงอนุญาตให้ทำการยกเลิกนัดได้ ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 4 ชั่วโมง (ในเวลาทำการเท่านั้น) เนื่องจากมีผู้ต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมาก หากมีการแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 4 ชั่วโมงเราจำเป็นต้องคิดค่าบริการ 50% หากไม่มีการแจ้ง หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด เราจำเป็นต้องคิดค่าบริการเต็มจำนวนเป็นค่าเสียหายในการยกเลิกการบริการ

## ซิกเนเจอร์ (Signature)

### พัทยา รีเฟรชซิ่ง แพคเกจ (Pattaya Refreshing Package)

150 นาที

4200 บาท

เผยความกระฉ่างใสของผิวคุณด้วยทรีตเมนต์ที่อุดมไปด้วยวิตามิน ผสานคุณค่าน้ำมันสกัดอินทรีย์จากธรรมชาติ ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ และเกลือแร่ธรรมชาติ ที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ และต่อด้วยการนวดตัวจากพนักงานผู้เชี่ยวชาญของเราที่จะเน้นเทคนิคการนวดซึ่งผสมผสานระหว่างเทคนิคการนวดไทย และอารูเวทเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียด และเพิ่มความสดชื่นให้ผิวหน้าด้วยทรีตเมนต์ที่ช่วยกระตุ้นการคืนตัวของผิวพรรณจากผลกระทบของสภาวะอากาศ

### นวดตามลักษณะอารมณ์ (Mood Massages)

60 นาที

1800 บาท

90 นาที

2500 บาท

เราสร้างสรรค์การนวดที่เป็นเอกลักษณ์ตามลักษณะอารมณ์ เพื่อค้นหารูปแบบการนวดที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด เพียงคุณบอกเราว่าคุณกำลังรู้สึกอย่างไร และจินตนาการว่าคุณต้องการจะรู้สึกอย่างไรหลังจากการนวด จากนั้นเราจะช่วยคุณเลือกทรีตเมนต์ที่ใช้สำหรับคุณ

### ดรีมมี่ (Dreamy)

ทิ้งโลกอันแสนวุ่นวายไว้เบื้องหลัง และปลดปล่อยใจไปกับเสียงเพลงแผ่วเบา กลิ่นหอมหวาน และจังหวะการนวดที่ไหลลื่นไปบนเรือนร่าง สู่ความสงบที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับการผ่อนคลายหลังจากการเดินทางที่ยาวนาน การทำงานหนักตลอดทั้งวัน หรือ ทุกเวลาที่您需要การเคลิ้มฝัน ผ่อนคลาย

### ซีรีน (Serene)

เอนหลัง ผ่อนกาย พักใจ ไปกับ เทคนิคการนวดที่จะช่วยคลายความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ และนำคุณสู่โลกแสนสบายที่ไร้ซึ่งความเหนื่อยล้า และความตึงเครียด

### รีjuvenเนท (Rejuvenated)

ทรีตเมนต์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก เทคนิคการบำบัดเพื่อระบายน้ำเหลือง ผสมผสานกับอโรมาเธอราพี ที่คัดสรรมาเพื่อกระตุ้นระบบการขับถ่ายของเสียของร่างกาย และคืนความกระปรี้กระเปร่า ให้คุณสัมผัสถึงสุขภาพที่ดีจากภายใน คืนความมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

### อินวิคโกเลท (Invigorated)

ด้วยเทคนิคที่เน้นการนวดกล้ามเนื้อชั้นใน ร่วมกับน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของระบบโลหิต และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ การนวดนี้จึงช่วยคลายกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็ง และปัญหาปวดตึงของคุณให้บรรเทาลง เพื่อความรู้สึก กระฉับกระเฉงอีกครั้ง.

### เอินเนอร์จีส์ (Energised)

ผสมผสานการนวดแผนไทย ภูมิปัญญาไทย เพื่อการบำบัด การยืดเส้น และการบีบวดชานนไทย ที่ช่วยคลายความอ่อนล้า ปวดตึงของกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของระบบโลหิต จนคุณรู้สึกเหมือนติดสปริงในทุกย่างก้าว

## สยาม สบาย (Siam Sabai)

ผ่อนคลายไปกับทรีตเมนต์แบบไทยๆ ที่ให้ผลลัพธ์คือความโล่ง สบาย ผ่อนคลายสุดๆ หลังใช้บริการ

### นวดซิกเนเจอร์มวยไทย (Signature Muay Thai Massage)

90 นาที

2700 บาท

120 นาที

3200 บาท

เราได้ผสมผสานเทคนิคการนวดไทยประคบสมุนไพร กับเทคนิคการนวดน้ำมันเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อชั้นลึก ที่จะช่วยผ่อนคลายประโลมกล้ามเนื้อและระบบประสาทเข้าด้วยกัน บวกกับความอุ่นและประโยชน์ของสมุนไพรไทย ที่ซึมซับน้ำมันหอมระเหยเข้าสู่ผิวของคุณ คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายอย่างที่สุด

### สยามมิส สโตน มาสซาร์จ (Siamese Stones Massage)

90 นาที

2600 บาท

ด้วยศาสตร์การนวดด้วยหินร้อน ที่ถูกนวดคลึงและเคลื่อนตามร่างกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อชั้นลึกของคุณคลายออก ช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น และลดความตึงเครียดคืนความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อของคุณอีกครั้ง

## สยามมิส ฟุต มัสซาร์จ (Siamese Foot Massage)

30 นาที 1000 บาท  
60 นาที 1500 บาท

คุณรู้ไหมว่าเท้าของคุณเป็นจุดรวมเส้นประสาทที่รองรับแรงกดและเชื่อมต่อเข้ากับอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย ผ่อนคลายการนวดเท้าแบบสบาย สบาย 30 นาที และเทคนิคการนวดจุดจุดฝ่าเท้า 60 นาที เท้าของคุณจะถูกผ่อนคลายและร่างกายส่วนอื่นของคุณก็จะถูกผ่อนคลายไปด้วยเช่นกัน

## สยามมิส แบ็ค เทนชั่น รีลief (Siamese Back Tension Relief)

60 นาที 1800 บาท

นวดคลายกล้ามเนื้อ บริเวณหลัง คอ และหัวไหล่ เพื่อขจัดความเมื่อยล้าอย่างตรงจุดโดยใช้เทคนิคการนวดด้วยการรีดเส้นเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่สะสมความเมื่อยล้าอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับผู้ที่เมื่อยล้าจากการเดินทางอันยาวนาน หรือใช้เพื่อเพิ่มไปกับทรีตเมนต์อื่นๆ

## สยามมิส เฮด มัสซาร์จ (Siamese Head Massage)

60 นาที 1500 บาท

เทคนิคการนวดศีรษะแบบอินเดียโบราณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาการปวดไมเกรนหรือนอนไม่หลับ ด้วยสัมผัสที่นุ่มนวลผ่อนคลายแบบต่อเนื่อง

## คริสตัล เฟรช เฟเชียล (Crystal Fresh Facial)

30 นาที 1500 บาท

เริ่มต้นดูแลผิวหน้าด้วยการทำความสะอาดผิวแบบล้ำลึกพร้อมกับการผสมผสานเทคนิคพิเศษด้วยการใช้หยกคริสตัล เพื่อต่อต้านริ้วรอยทำให้ผิวพรรณสดใส มีชีวิตชีวา

## สปาแพคเกจ (Spa Therapy Journeys)

เราดีไซน์แพคเกจให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าสนุกและมีความสุขไปกับแพคเกจที่เลือกได้เอง จะเอาแ่งๆสักชิ้นๆ แค่ 2 ชั่วโมงให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแนะนำ เพิ่มเป็น 3 ชั่วโมง

### บอดีโกลว์ (Body Glow)

120 นาที 3200 บาท

หากคุณมีเวลาพักผ่อนสัก 2 ชั่วโมงสามารถเลือกผ่อนคลายกับทรีตเมนต์ที่ดีที่สุดของ บรีสสปา เลือกใช้เวลาผ่อนคลายร่างกายอันเหนียวล้าไปกับ พอกบำรุงผิว หรือ ชัดผิว ตามด้วยการนวดผ่อนคลาย

### ซูเปอร์ สเตรส รีลief (Super Stress Relief)

120 นาที 3200 บาท

คุณสามารถผ่อนคลายไปกับการนวด ได้อย่างเต็มอิ่มในช่วงเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยการนวดในสไตล์ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออันตั้งเครียดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

### เอสเซนเชียล บอดี รีไววัล (Essential Body Revival)

180 นาที 4500 บาท

เพลิดเพลินไปกับสปาแพคเกจสามชั่วโมงนี้ คุณสามารถเลือกที่จะผ่อนคลายไปกับการเริ่มต้นแพคเกจด้วยการขัดผิว เพื่อเผยผิวใหม่ให้มีชีวิตชีวา หรือ พอกบำรุงผิวเพิ่มเติมความชุ่มชื้น ตามการนวดตัว และฝ่าเท้า

### เฮด โอเวอร์ ฮีล (Head Over Heels)

180 นาที 4800 บาท

ไม่ว่าคุณจะเลือกช่วงเวลาเช้าหรือบ่ายเพื่อให้เราได้ดูแลผิวพรรณตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า เริ่มต้นการผ่อนคลายของคุณด้วยการขัด เผยผิวใหม่ให้มีชีวิตชีวาหรือ พอกบำรุงผิวเพิ่มเติมความชุ่มชื้น ตามด้วยการนวดตัวผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วต่อกับทรีตเมนต์การดูแลผิวหน้าเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความสดใสให้กับผิวพรรณ

\*คิดค่าบริการเพิ่มหากทำทรีตเมนต์ Brightening Facial Treatment หรือ Anti-Aging Facial Treatment.

## ทรีตเมนต์ดูแลผิวพรรณใบหน้า (Facial treatments)

ทรีตเมนต์ดูแลและฟื้นฟูผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ศาสตร์แห่งนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ที่มีชื่อเสียง ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูและแก้ปัญหาผิวต่างๆ ตั้งแต่ภาวะผิวขาดน้ำและความชุ่มชื้น จุดด่างดำ และการเกิดริ้วรอยแห่งวัย

### ทรีตเมนต์เพิ่มความชุ่มชื้นผิวหน้า (Hydration Facial Treatment)

60 นาที

2500 บาท

ทรีตเมนต์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้น ฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้าด้วยสุดยอดประสิทธิภาพการบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำมันบำรุงผิวชั้นดี และผลิตภัณฑ์มาร์คผิวหน้าที่ช่วยลดริ้วรอยขนาดเล็ก ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าอีกครั้ง ทรีตเมนต์จะเข้าไปเร่งขบวนการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวใหม่เพื่อคงความอึดเิบ กระชับ แลดูอ่อนเยาว์ของผิว

### ทรีตเมนต์สำหรับผิวบอบบาง ระคายเคืองง่าย และฟื้นฟูผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดด (Sensitive and After Sun Treatment)

60 นาที

2500 บาท

ทรีตเมนต์สำหรับดูแลผิวที่บอบบาง ระคายเคืองง่าย และผิวที่ถูกแสงแดด ลม และความร้อนทำร้าย เข้าไปช่วยบรรเทาอาการแดง ระคายเคือง อาการอักเสบของผิว ด้วยขั้นตอนมาร์คผิวเพื่อปกป้องประโลมผิว พร้อมเสริมสร้างโครงสร้างผิวให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

### ทรีตเมนต์ทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึก (Deep Cleansing Facial Treatment)

60 นาที

2500 บาท

เพิ่มความกระชับและเรียบเนียนให้กับผิวด้วยทรีตเมนต์ทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึก ที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันรูขุมขน และปัญหาหูดขนกว้างขณะเดียวกันก็ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพและหมองคล้ำ

### ทรีตเมนต์เพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวหน้า (Brightening Facial Treatment)

60 นาที

2800 บาท

ทรีตเมนต์ที่ออกแบบช่วยแก้ไขปัญหาค้นต่างด่าง ผิวดำ กระ และสิ่วที่ไม่สม่ำเสมอ และช่วยกระตุ้นความกระจ่างใส คืนโครงสร้างผิวให้แข็งแรง ปกป้องผิวจากความหมองคล้ำ สิวที่ไม่เรียบเนียนสม่ำเสมอ

### ทรีตเมนต์ดูแลผิวเพื่อต่อต้านริ้วรอย (Anti-Ageing Facial Treatment)

75 นาที

3200 บาท

ทรีตเมนต์ที่มุ่งเน้นการดูแลผิวเพื่อต่อต้านและลดการเกิดของริ้วรอย ด้วยการเข้าไปฟื้นฟูเซลล์ผิว คืนความแน่นกระชับ เรียบเนียนในทันที และให้ความชุ่มชื้น พร้อมให้คุณย้อนเวลากลับไปหาผิวสวย

## ทรีตเมนต์บำรุงผิวกาย (Body treatments)

ไม่ว่าจะเป็นบริการขัดตัวหรือพอกตัว บริษัทฯได้สร้างสรรค์ทรีตเมนต์ผิวกายสุดพิเศษที่จะช่วยปรับปรับดีผิวของคุณอย่างล้ำลึกจนคุณประทับใจไม่รู้ลืม

### ขัดและพอกผิวตัวมะลิและมินต์ (Jasmine & Mint Body Scrub)

60 นาที

1500 บาท

ผสานคุณค่าน้ำมันสกัดอินทรีย์จากธรรมชาติ ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อุดมด้วยวิตามิน และเกลือแร่ธรรมชาติ ที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ บำรุงเซลล์ผิวที่ขาดการดูแล ทรีตเมนต์นี้จะช่วยให้คุณเนียนเรียบ พร้อมกลิ่นหอม รัญจวนใจของดอกมะลิ และมินต์

### ขัดผิวข้าวเหนียวมะม่วง (Mango Sticky Rice Body Scrub)

60 นาที

1500 บาท

ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมหวานยอดนิยมที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในเมนูอาหารความ หอม หวาน มัน เข้ากันได้ดี ของกลิ่นมะม่วง มะพร้าว และข้าวเหนียวได้มารวมอยู่ในสครับข้าวเหนียวมะม่วงที่นอกจากจะให้กลิ่นหอมหวานยั่วน้ำลายแล้วยังอุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุจากมะม่วงบัทเตอร์ ที่จะลูบผิวของคุณให้เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นพร้อมเผยผิวใหม่ที่เนียนนุ่มน่าสัมผัส

### พอกผิวว่านหางจระเข้ (Sun Soother Body Wrap)

60 นาที

1500 บาท

แสงแดดทำให้ผิวแห้ง ขาดน้ำ ขาดความชุ่มชื้น มาผ่อนคลายผิวจากการออกแดดเป็นเวลานาน ทรีตเมนต์พอกผิวด้วยว่านหางจระเข้ และแตงกวา จะช่วยทำให้รู้สึกเย็นสดชื่น ผ่อนคลายผิว ลดอาการแสบและแดงที่ผิวได้อย่างน่าพึงพอใจ